

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.07 ทรงตัวจากวานนี้ รอปัจจัยใหม่ ให้กรอบวันนี้ 34.95-35.20

Thu, 9 Mar 2023 09:26:51

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (9 มี.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 35.07 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 35.06 บาท/ดอลลาร์

เงินบาททรงตัวจากท้ายตลาด เช่นเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยเมื่อคืนนี้ดอลลาร์ทรงตัวรอปัจจัยใหม่ด้วยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อคืนนี้คล้ายแถลงเดิม แต่ทำให้ตลาดใจเย็นลงเนื่องจากการระบุเพิ่มเติมว่า ขนาดการขึ้นดอกเบี้ยของการประชุมวันที่ 21-22 มี.ค. ไม่ว่าจะ 0.25% หรือ 0.50% ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาก่อนการประชุม

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.95 - 35.20 บาท/ดอลลาร์ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ของสหรัฐฯ ส่วนภาพใหญ่ตลาดรอติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ. คืนวันพรุ่งนี้

THAI BAHT FIX 3M (8 มี.ค.) อยู่ที่ระดับ 1.35082% ส่วน THAI BATH FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.62053%

\* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 137.08 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 137.58 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0542 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0543 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 35.110 บาท/ดอลลาร์
- "คลัง" คาดการณ์เงินเพื่อไทยทยอยลดกลับเข้ากรอบ มองทั้งปีทรงตัวระดับ 3% หลังรัฐบาลออกมาตรการดูแลต้นทุน-ค่าครองชีพต่อเนื่อง ด้าน "รพท." แจงบาทอ่อนค่า 1.5% สอดคล้องสกุลเงินภูมิภาค หลังนักลงทุนคาดเฟดจ่อขึ้นดอกเบี้ยแรง

- ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า ในช่วงคืนที่ผ่านมา ประธานเฟดของสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่า อาจปรับเพิ่มดอกเบี้ยสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จากเป้าหมายร้อยละ 5.1 ในปี 2566 ขณะที่ตลาดคาดการณ์อาจปรับเพิ่มถึงร้อยละ 5.85-6.00 เพราะการเงินเพื่อสหรัฐฯ ไม่ยอมลดลง หลังจากปัญหาเงินเฟ้อในเดือนมกราคม เพิ่มร้อยละ 0.5 จากร้อยละ 0.1 ในเดือน ธ.ค.65 ทำให้ธนาคารสหรัฐฯ อาจต้องปรับเพิ่มดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 รอบถัดไป (22 มี.ค.) จากรอบก่อนปรับเพิ่มร้อยละ 0.25 นับว่า เขย่าวงตลาดทุนอย่างมาก ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วน กระทบมายังตลาดหุ้นไทยปรับลดลง FETCO คาดการณ์ว่า เฟดอาจปรับเพิ่มดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 อีก 3 ครั้งในปี 2566 การทำสงครามกับเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจต้องกินเวลา 3 ปี

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาองเกรสเป็นวันที่ 2 โดยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังจากที่ได้กล่าวต่อคณะกรรมการธนาคารประจำวุฒิสภาเมื่อวานนี้ โดยย้ำว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่เฟดยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ โดยเฟดจะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ

- สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ประจำเดือนม.ค. พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานลดลงน้อยกว่าคาด และมีการปรับเพิ่มตัวเลขการเปิดรับสมัครงานในเดือนธ.ค. ทั้งนี้ คาดว่าข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าในภาคสินค้าและบริการของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.1 พันล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 6.83 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนม.ค. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.87 หมื่นล้านดอลลาร์

- ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้น 242,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 205,000 ตำแหน่ง จากระดับ 119,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค.

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (8 มี.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เสร็จสิ้นการแถลงต่อสภาองเกรสในวันที่ 2 โดยย้ำว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แต่เฟดยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค.

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (8 มี.ค.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เสร็จสิ้นการแถลงต่อสภาองเกรสในวันที่ 2 โดยย้ำว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.พ.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเพียง 200,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. หลังจากพุ่งขึ้นเกินคาดถึง 517,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้